

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้วย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากการทำงาน และเพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานรวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ 28 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 และ คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 และให้ออกประกาศเรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังต่อไปนี้

1. สถาบันฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรของสถาบันฯ และผู้เกี่ยวข้องมีสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2. สถาบันฯ พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
3. สถาบันฯ ให้ความสำคัญในการป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินภารกิจสถาบันฯ
4. บุคลากรสถาบันฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย รวมถึงโรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำงานหรือเป็นผลอันเนื่องมาจากการทำงาน

/5. คณะกรรมการความปลอดภัย...

5. คณะกรรมการความปลอดภัย และเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรณ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน